

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of Thailand : AFET) ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในระยะยาว โดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุน เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า ผู้แปรรูปสินค้าเกษตร และผู้ส่งออก สามารถเข้าไปซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการลงทุน ลดภาระความเสี่ยงด้านราคาในตลาดที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและเป็นธรรม ซึ่งในปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้เปิดให้มีการซื้อขายสินค้าเกษตรจำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ข้าวขาว 5% และมันสำปะหลังเส้น และในอนาคตอันใกล้จะนำสินค้าข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เข้ามาซื้อขายเพิ่มเติมอีก 1 รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกของผู้ซื้อผู้ขายให้มากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านับว่าเป็นเรื่องใหม่ ที่มีความซับซ้อนและค่อนข้างเข้าใจยาก ซึ่งที่ผ่านมากรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ดำเนินการผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า โดยเน้นเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนการซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการทดลองปฏิบัติ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้ว และเมื่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสัมมนา “เทคนิค : จังหวะการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า” ขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 200 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้ายางพารา ข้าว และมันสำปะหลัง หอการค้าจังหวัดนนทบุรี สมาคมอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย การค้าภายในจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย และบริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มีประสบการณ์ ผู้บริหาร และผู้อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของเทคนิคการซื้อขายล่วงหน้า จังหวะในการเข้าตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา รวมทั้งรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อยู่ในกลุ่มที่ต้องบริหารสินค้าเกษตร หรือใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ มีความชัดเจน มั่นใจ และสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยตรง ด้วยวิธีการเข้ามาลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการจากการสัมมนาดังกล่าว ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจในเรื่องของ **จุดเด่นของการซื้อขายล่วงหน้า** เช่น สามารถเข้าไปช่ายก่อนซื้อ หรือซื้อก่อนช่ายก็ได้ ไม่ติดกติกาใด ๆ ขึ้นอยู่กับราคาและภาวะสถานการณ์ในขณะนั้น ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ควรจะซื้อหรือควรช่ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เข้าไปในตลาด **ด้านการลงทุนซื้อขายล่วงหน้า** ก็ไม่ต้องใช้เงินเต็มมูลค่าของสินค้า กล่าวคือ มูลค่าสินค้า 100

บาท ลงทุนเพียง 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เท่านั้น สิ่งที่สำคัญ คือ **เทคนิคและจังหวะการเข้าซื้อขยาล่วงหน้า** สามารถตัดสินใจซื้อหรือขายทันที เมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ครบถ้วน ทันท่วงที ต่อเหตุการณ์ หรือเมื่อราคาล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) แตกต่างจากตลาดล่วงหน้าของต่างประเทศในสินค้าชนิดเดียวกัน อันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นช่องทางการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ การซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอนและเป็นธรรม

การซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในวงการค้าสินค้าเกษตร ในเรื่องของการประกันความเสี่ยงแล้ว ยังสามารถนำราคาสินค้าซื้อขายล่วงหน้าไปวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
